

BỘ XÂY DỰNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 743/BXD-HĐXD

Hà Nội, ngày 08 tháng 3 năm 2021

V/v ý kiến về việc thực hiện công tác tư vấn giám sát các công trình, dự án của Ban QLDA đầu tư xây dựng chuyên ngành được giao ủy thác quản lý dự án

Kính gửi: Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Hà Nam

Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 103/DANN-KTTĐ ngày 13/11/2020 của Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Hà Nam đề nghị có ý kiến về việc thực hiện công tác tư vấn giám sát thi công xây dựng các công trình, dự án của Ban QLDA đầu tư xây dựng chuyên ngành được giao ủy thác quản lý dự án. Sau khi xem xét, Cục Quản lý hoạt động xây dựng có ý kiến như sau:

Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật không quy định về nội dung ủy thác việc giám sát thi công xây dựng cho Ban QLDA đầu tư xây dựng chuyên ngành, khu vực, do đó nội dung hợp đồng ủy thác quản lý dự án không bao gồm việc giám sát thi công xây dựng công trình.

Ngoài ra, Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật không quy định tổ chức giám sát thi công xây dựng công trình phải độc lập với tổ chức thực hiện quản lý dự án. Trường hợp Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Hà Nam có chức năng, nhiệm vụ thực hiện giám sát thi công xây dựng, đáp ứng đủ điều kiện năng lực theo quy định của pháp luật về xây dựng thì được thực hiện giám sát thi công xây dựng. Việc lựa chọn nhà thầu tư vấn giám sát thi công xây dựng cần tuân thủ theo các quy định của pháp luật về đấu thầu.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Hà Nam nghiên cứu thực hiện theo quy định của pháp luật./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT. Lê Quang Hùng (để b/c);
- CT. Hoàng Quang Nhu (để b/c);
- Lưu: VP, HĐXD (BĐD).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN
LÝ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

(đã ký)

Phạm Như Huy